



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๗๔/๒๕๖๔ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในภาพรวมของประเทศเริ่มลดลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) มีมติให้ผ่อนคลายนโยบายมาตรการลง เพื่อลดผลกระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน พร้อมกับยังคงมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ไว้ ในภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ของประเทศยังคงเพิ่มเติม และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอำเภอพร้าวมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน ๓๖ ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ ในสถานศึกษา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยงดการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-site) โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบอื่นแทน สำหรับการสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว แก่เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จึงปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก แต่ทั้งนี้จะมีแนวทางจัดการเรียน การสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On hand และรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีการเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สืบทารวจโท

(พงษ์พันธ์ เป็งด้วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก